



โปรดเวียนกันอ่าน

# วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[www.025798899.com](http://www.025798899.com)

[www.forestcoop.org](http://www.forestcoop.org)

ฉบับที่ 195 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559



วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๑๒ สิงหาคม มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ อัญักต



# สารบัญ



กิจกรรมทำดีเริ่มที่ใจเรา	2
ทรงเป็นแม่ในดวงใจไทยทั้งชาติ	3
โครงการพิทอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบ	4
1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์ทุกประเภท ต้องแนบหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล	6
มูมนี่มีคำตอบ	7
ลด - ละ - เลิก ฟุ่มเฟือย ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	8
ขยายระยะเวลาการยื่นขอกู้เงิน ผ่านเคาน์เตอร์บริการ	9
ผลการดำเนินงาน	10
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ปลูกป่า	11
มอบกระเช้าวันเกิดท่านดอนอม เปรมรัมย์	12
สมาชิกสมทบรายแรกกู้พิเศษวงนาเคหะ	13
เปิดศูนย์ประสานงานประกันชีวิต	14
ร่วมแสดงความยินดี สอ.กรมชลประทาน ครบรอบ 34 ปี	16

## กองบรรณาธิการ

### ที่ปรึกษา

นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์

### หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

### กองบรรณาธิการ

นางวรัญ์พรรณ โหมตเทศ

นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข

นางสาวชนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี

นางปฐมพร เอกพันธ์

นางกุลพรภัสร์ สุพรหมพันธุ์



## เชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม “ทำดีเริ่มที่ใจเรา” ในโครงการ

## “ชวนการร่วมใจปลูกไทย ในแบบพอ และชวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดจัด ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ ที่ ๑ “ชวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย ในแบบพอ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โครงการที่ ๒ โครงการ “ชวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ จึงขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมที่ “ทำดีเริ่มที่ใจเรา” เพื่อให้ชวนการสหกรณ์ได้ตั้งปณิธานความดีและกระทำความดีตามที่ได้ปณิธาน โดยให้ชาวไทยกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ประเทศชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ ร่วมใจในชวนการสหกรณ์ โดยเข้าไปที่ [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th) จะพบกล่องข้อความสำหรับบันทึกการตั้งปณิธานความดี ทั้งด้านชายและชวา เพื่อคลิกเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกการตั้งปณิธานความดี” โดยการกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เพศ หน่วยงานที่สังกัด จังหวัด เพื่อระบบจะอนุญาตให้กรอกคำปณิธานต่อไป โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐





๑๒ สิงหา มหาราชนี  
บอพระองค์ทรงพระเจริญ

# ทศมาศยูง ไทรศู มหาราชนี ทรงเป็นแม่ในต๑๑ใจ ไทยทั้งชาติ

“แม่” คำนี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่อยู่ในใจลูกทุกคน จนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก วันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ บุคคลที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคน เพราะแม่นั้นเปรียบดังเทวดา ผู้ให้ชีวิต ผู้คอยดูแลคุ้มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุ่น อุ้มชูบุตรไปสู่ความเจริญทั้งกายและใจ เปรียบเสมือนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรที่ปกป้องลูกให้ร่มเย็นเป็นสุข ตั้งพระในบ้านที่ลูกควรกราบไหว้บูชา สักการะทุกวัน

สำหรับคำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ความว่า



**สอนให้ลูกทั้งหลายเดินทางสายกลาง  
ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล  
ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน  
ย่อมได้คนดีพอบ้านเมือง**

ในทุกวันนี้ ผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ เวลาส่วนมากในแต่ละวัน หมดไปกับการทำงาน หารายได้ เวลาที่จะใช้ชีวิตกับครอบครัว และดูแลตอบแทนคุณพ่อ คุณแม่ นั้นมีน้อยเหลือเกิน ดังนั้นในโอกาสพิเศษอย่างวันแม่ปีนี้ น่าจะเป็นโอกาสที่ดียิ่งหากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว กลับไปบ้าน นำพวงมาลัยไปกราบแม่ รับศีลรับพรอันเป็นมงคลแก่ชีวิต และก้ออย่าลืมที่จะเพิ่มวันแม่ของเราเอง ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วันแม่แห่งชาติเท่านั้น เข้าไปในปฏิทินส่วนตัวปีละอีกหลาย ๆ วัน กลับไปกราบแม่อีกหลาย ๆ วัน หรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็จงทำให้ทุกวันเป็นวันแม่สำหรับตัวเราเอง และแม่ของเราด้วยความรักอันกว้างใหญ่ไม่รู้จบ



# โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2559

## หลักสูตร "สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต"



**จ**ากหลักการสหกรณ์ ข้อ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information) ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้ความสำคัญมากและได้บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 (2556-2559) ในมุมมองการเรียนรู้และการพัฒนานั้น

เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สหกรณ์จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ เข้าใจหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
2. เพื่อให้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และสามารถเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ หรือหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไปโดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่

1. หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
3. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
4. การบริหารการเงินของตนเองตามวิธีการสหกรณ์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



# Training

Knowledge

useful abilities

backbone of co



## สำหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบ สหกรณ์ัจคอบรม จำนวน 5 ครั้ง ตามกำหนดการดังนี้

- ครั้งที่ 1** ณ จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (สำหรับสมาชิก) วันที่ 21 สิงหาคม 2559 (สำหรับสมาชิกสมทบ) จัดที่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) *ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559*
- ครั้งที่ 2** ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 สิงหาคม 2559 (สำหรับสมาชิก) และวันที่ 28 สิงหาคม 2559 (สำหรับสมาชิกสมทบ) จัดที่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) *ส่งใบสมัครภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559*
- ครั้งที่ 3** ณ จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 (สำหรับสมาชิก) และวันที่ 16 ตุลาคม 2559 (สำหรับสมาชิกสมทบ) จัดที่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) *ส่งใบสมัครภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559*
- ครั้งที่ 4** ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (สำหรับสมาชิก) และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 (สำหรับสมาชิกสมทบ) จัดที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) *ส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559*
- ครั้งที่ 5** ณ จังหวัดกาญจนบุรี – ราชบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 (สำหรับสมาชิก) และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (สำหรับสมาชิกสมทบ) จัดที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) *ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559*

**สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการได้ที่ [www.025798899.com](http://www.025798899.com)**

นอกจากสหกรณ์จะไปให้ความรู้สมาชิกถึงที่แล้ว ยังได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกขึ้นอีกด้วย เพื่อส่งเสริมความรู้ และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก จากการใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ในการสัญจรพบสมาชิก จะมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ การรับฝากเงิน การทำบัตรสหกรณ์ ATM (Click COOP Card) สำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์ สามารถเตรียมคำถามไว้ สหกรณ์ยินดีที่จะไปบริการ และให้คำตอบสมาชิกทุกท่านคะ เสมือนเป็น One Stop Service

พื้นฐานความรู้ด้านสหกรณ์ของสมาชิก มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า  
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงขอเชิญสมาชิกและสมาชิกสมทบ สมัครเข้าร่วมอบรมกันมาก ๆ  
นะคะ: **ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

# 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์ทุกประเภท ต้องแนบหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล



ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อป้องกันการเกิด NPL และสร้างระบบ RISK Management และเป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางการเงิน ตามมาตรฐานสากลที่พึงมีในประเทศไทย ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นขอู้เงินกับสหกรณ์ทุกประเภทต้องกรอกแบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบคำขอู้ของสมาชิกทุกครั้งที่ยื่นกู้ ทั้งนี้เพื่อให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกแก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลที่ [www.025798899.com](http://www.025798899.com)

## ของขวัญปีใหม่ จากใจ สอ.ปม.

### ชุดกล่องถนอมอาหาร

รับได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 59 – 16 ม.ค. 60  
ยื่นใบจอง “ชุดกล่องถนอมอาหาร” ภายใน 31 ต.ค. 59



ปีใหม่ 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สอ.ปม.ขอมอบสิ่งดีๆ ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ (ที่สมัครเป็นสมาชิกหลัก/สมาชิกสมทบก่อน หรือภายในวันที่ 31 ต.ค. 59) เป็นชุดกล่องถนอมอาหาร และสามารถขอรับกล่องถนอมอาหารได้ 2 วิธี ดังนี้

1.รับด้วยตนเองที่สหกรณ์ ไม่ต้องกรอกเอกสารการจอง ยื่นบัตรประจำตัว สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 59 - วันที่ 16 ม.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.

2.รับเป็นกลุ่มผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบสั่งจอง “ชุดกล่องถนอมอาหาร” และสามารถรับชุดกล่องถนอมอาหารได้ 2 วิธี ดังนี้

- 1) รับที่สหกรณ์ โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในใบจอง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิกด้วย) พร้อมกำหนดวัน-เวลาที่จะมารับด้วยตนเอง
- 2) ให้สหกรณ์จัดส่งไปยังสถานีขนส่งของจังหวัด ให้แก่ตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในใบจองตั้งแต่ 12 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิกด้วย) ซึ่งจะต้องกำหนดสถานีขนส่งที่จะรับของ พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สำนักงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานต่อไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองได้ที่ [www.025798899.com](http://www.025798899.com)



สำหรับมูมนี่มีคำตอบฉบับนี้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการ ได้รวบรวมคำถามจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้

## 1. สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะสมัครใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP แต่ไม่สะดวกเดินทางมาที่สหกรณ์จะต้องดำเนินการอย่างไร

**ตอบ** 1. สมาชิกต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP ในเว็บไซต์สหกรณ์ [www.025798899.com](http://www.025798899.com) หัวข้อที่ 3.1

2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (กรณีที่สมาชิกทำบัตรครั้งที่2และกรณีที่เป็นสมาชิกสมทบ) ผ่านไปแจ้งการรับชำระเงินสด(Payment) แบบฟอร์มมีในเว็บไซต์สหกรณ์ หัวข้อที่ 6.1 ระบุวัตถุประสงค์ 115 จำนวนเงิน 100 บาท โอนผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารธนชาต

4. นำเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่สหกรณ์ทางไปรษณีย์

5. หลังจากที่สหกรณ์ได้รับเอกสาร จะส่งบัตร ATM Click CO-OP และรหัสไปให้สมาชิก เมื่อท่านได้รับ2 อย่างครบ ให้โทรมาเปิดบัตรกับสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ Call center 025797070 หรือเปิดบัตรผ่านระบบCO-OP PHONE 02-5798899 กด0

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล แล้วจะส่งSMS เพื่อยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของสมาชิก ก็สามารถใช้บริการได้ กับ3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม ถอนได้วันละไม่เกิน 10 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท /วัน

## 2. กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะเปลี่ยนรหัส ATM Click CO-OP สามารถเปลี่ยนที่ตู้ATM ของธนาคารได้หรือไม่

**ตอบ** ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสที่ตู้ ATM ธนาคารได้ จะต้องเปลี่ยนรหัสที่ตู้ ATM สหกรณ์เท่านั้น

## 3. หากสมาชิกมีความประสงค์จะเพิ่มหุ้นรายเดือน สามารถแจ้งทางระบบ Call center ได้หรือไม่

**ตอบ** สมาชิกไม่สามารถแจ้งการเพิ่มหุ้นทางระบบ Call center ได้ เนื่องจาก ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จึงแนะนำให้สมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์ หัวข้อที่ 5.3 จากนั้นให้ท่านระบุว่าจะปัจจุบันส่งค่าหุ้นเดือนละเท่าไร ขอเพิ่มเป็นเท่าไร ระบุว่าจะให้สหกรณ์ดำเนินการตั้งแต่เดือนใด แล้วส่งมาที่สหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพิ่มหุ้นให้สมาชิก

## 4. สมาชิกจะทราบได้อย่างไร จะต้องมีส่วนค่าประกันกี่คนจึงจะเพียงพอตามยอดที่กู้สามัญ

**ตอบ** สำหรับการตรวจสอบวงเงินการค้ำประกันคงเหลือของผู้ค้ำประกันสามารถทำได้ ดังนี้

- ผู้ค้ำประกันสามารถตรวจสอบวงเงินการค้ำประกันคงเหลือของตนเองได้ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE โทร 02-5798899 เลือกหัวข้อบริการกด 3 ตรวจสอบสิทธิการค้ำประกัน สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ผู้ค้ำประกันสามารถตรวจสอบวงเงินการค้ำประกันคงเหลือของตนเองได้โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร 02-5797070 สามารถสอบถามได้ในวันและเวลาทำการ

## 5. กรณีสมุดบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์ของสหกรณ์สูญหาย จะต้องดำเนินการอย่างไร

**ตอบ** สมาชิกจะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจสัน.ใด ก็ได้ ว่าสมุดบัญชีออมทรัพย์สินทรัพย์สูญหาย จากนั้นไปแจ้งความ แนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมค่าธรรมเนียมทำสมุดบัญชีใหม่ จำนวน 20 บาท/1 เล่ม แล้วส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สหกรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากได้รับเอกสาร จะดำเนินการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มที่สูญหาย พร้อมใบเสร็จค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ แล้วส่งคืนให้สมาชิกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้



# สหกรณ์จับรางวัลฟูโซคดี สมาชิกครบ 30,000 คน

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดจำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกันครบ 30,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ทางสหกรณ์ได้มอบของรางวัลให้กับสมาชิก ลำดับที่ 30,000 1 รางวัล และ จับรางวัลให้แก่สมาชิกฟูโซคดีที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 19 รางวัล ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม (Random) ประกอบด้วย กระเป๋าล้อลาก จำนวน 2 รางวัล และอีก 17 รางวัล เป็น ผ้าขนหนู Gift set โดยรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

### สมาชิกที่ได้รับกระเป๋าล้อลาก จำนวน 3 รางวัล

1. น.ส.วราภรณ์ จันทบูรณ์ 519198 (สมาชิกลำดับที่ 30,000)
2. น.ส.เปรมวดี คงจันทร์ 518498
3. นางอรจิรา โดดเดี่ยว 518792

### สมาชิกที่ได้รับผ้าขนหนู จำนวน 17 รางวัล

1. นายศราวุธ มีผล 518702
2. น.ส.สุภาภรณ์ แสงบำรุง 518671
3. น.ส.พชรพร ทิมเจริญ 519199
4. นายสาทร แพรกหา 519052
5. น.ส.รุ่งนภา ศิริวรรณ 518536
6. นายแหลมไทย อาษานอก 519135
7. นายปิยะชัย ตรีเดช 518921
8. น.ส.อำภย์ เรืองคง 518895
9. น.ส.จารุภา อยู่พูล 19654



น.ส.วราภรณ์ จันทบูรณ์ สมาชิกสมทบลำดับที่ 30,000



10. นายวรุพงษ์ หาญแท้ 518631
11. น.ส.สมคิด ยูปานนท์ 519051
12. นายกีรติ เจริญเดช 518901
13. น.ส.วัลยา ศิริทัฬห 19628
14. นายนิลพิสิฐ อินทร์จันทร์ 519019
15. นายปฏิคม ปัญญาชน 518703
16. นายวิรัตน์ จันทร์อักษร 519020
17. นายนาวิน พรหมสิน 19598



ทางสหกรณ์ขอแสดงความยินดี กับสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน และจะติดต่อสมาชิก เพื่อดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกต่อไป



# ดอกเบี้ยย 4.25% ต่อปี



ลด - ละ - เลิก ฟุ่มเฟือย  
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  
ฝากรายเดือน 100 - 10,000 บาท  
ดอกเบี้ยยสูง ฝากครบ 6 เดือน  
ร่วมลุ้นรางวัล 5 หมื่น ปีละ 2 ครั้ง  
ออมอย่างมีวินัย สุขภาพการเงินแข็งแรงแน่นอน

นอกเหนือจากสุขภาพกายที่ดีแล้ว สุขภาพการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคง คงเป็นเรื่องที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมี แต่เชื่อว่าทุกๆ คนจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีกันได้ง่าย ๆ การจัดสรรให้พอใช้ในแต่ละเดือนสำหรับบางคนยังยากมาก ทั้งที่จริงแล้วการทำตัวเองให้มีสุขภาพการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก เพื่อนสมาชิกสามารถเป็นเจ้าของการเงินที่ดีได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพราะเงินแต่ละบาท กว่าจะหามาได้ขาดเหงื่อไม่รู้อีกรอบ ได้มาแล้วต้องเก็บรักษาให้อยู่กับเรานาน เก็บไว้ใช้ยามจำเป็น



ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 หลายท่านคงลุ้นว่า สมาชิกท่านใดจะเป็นผู้คว้ารางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงไป ทางสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท (รวม 100,000 บาท) และจะจับรางวัล ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี) และในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้นเดือนกุมภาพันธ์

รางวัลที่ 1 เงินฝากจำนวน 10,000 บาท (1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 เงินฝากจำนวน 5,000 บาท (2 รางวัล)

รางวัลที่ 3 เงินฝากจำนวน 1,000 บาท (30 รางวัล)

ใครยังไม่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง รีบเปิดนะคะ แล้วมาร่วมลุ้นรางวัล ไม่แน่ว่าโชคดีอาจเป็นคุณ

เคล็ดลับดี ๆ เก็บเงินอย่างไร ให้เงินอยู่กับเรานาน ๆ

- **เริ่มเก็บเงินวันนี้** อ่านหน้านี้จบ เดินไปหยอดกระปุกเลย แค่ 10 บาท ถือเป็นนิมิตหมายอันดี แต่ที่สำคัญ เริ่มเสียแต่เดี๋ยวนี้จะได้ดีที่สุด
- **หากล่องออมสิน** แล้วหยอดเงินจำนวนเท่าเดิม เป็นเวลาเท่า ๆ กัน ทุกวัน เช่น 10 บาท ทุก ๆ วัน หรือ ทุก ๆ วันเสาร์ และอย่าไปนับอย่าไปใช้ (แนะนำให้ เป็น กระปุกออมสินแบบ ไม่มีรูแฉะ จะได้ดีที่สุด)
- **ออมอย่างมีวินัยสม่ำเสมอ** จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการออมได้อย่างไม่ยาก อย่าทำตัวเป็นสามวันดีสี่วันชั่ว เดือนนี้มุ่งมั่นจะออมแบบเอาเป็นเอาตาย เดือนถัดไปขอเว้นวรรค แบบนี้เห็นทีจะไม่รุ่ง
- **ให้ทุกวันมีแต่คำว่าประหยัด** เมื่อออมกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว ก็อย่าลืมใช้ชีวิตแบบพอเพียง กินใช้อย่างประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย จนเกินความจำเป็น ไม่ใช่ว่าประกาศปาว ๆ ว่าจะออมเงิน แต่ยังไม่เปลี่ยนมือถือเป็นว่าเล่น หรือซื้อปิ้งที่ตลาดนัดข้างออฟฟิตได้ ทุกวัน ๆ ทุกวัน
- **ปรับพฤติกรรมใช้จ่าย** ถ้าอยากเป็นคนสบายในวัยชราหรืออยู่เคียงคู่ความมั่งคั่ง ทางที่ดีคุณควรปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย นิสัยใช้จ่ายแบบเดิม ๆ ที่เคยจับจ่ายแบบคล่องมือ ก็ลดละเลิก เปลี่ยนมาเป็นคนที่ใช้จ่ายแบบคิดหน้าคิดหลังดีกว่า ก่อนควักกระเป๋าซื้อทุกครั้งซึ่งใจก่อนว่าของชิ้นนั้นซื้อไปแล้วคุ้มค่าหรือไม่
- **รู้จักใช้เงินอย่างมีความสุข** เมื่อไหร่ที่ออมก็ขอให้ออมอย่างพอดี สนุกกับการออมได้แต่ไม่ใช่ว่าตระหนี่ถี่เหนียว จนชีวิตขาดความสุข มีคนจำนวนไม่น้อย ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินลูกเดียว ไม่ยอมควักออกมาใช้จ่าย หรือซื้อในสิ่งที่ควรจับจ่าย รู้จักใช้เงินให้เป็น แบบนี้จะดีกว่าจะได้สุขในปัจจุบันและอนาคต
- **มาฝากเงินกับสหกรณ์ดีกว่า** ให้ดอกเบี้ยยสูง แถมยังอุ่นใจที่ได้ฝากเงินกับสหกรณ์ เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก



“เรื่องการออมเงินนั้นมันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงิน แต่มันเป็นเรื่องของวิธีใช้เงิน” หลายคนที่มีมักจะ บ่นกับตนเองตลอดเวลาว่าออมเงินไม่ได้เพราะมีเงินน้อยเกินไปนั้นไม่เป็นความจริง ตอนนั้นก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ามาจากสาเหตุของวิธีการใช้เงิน แต่เปลี่ยนจากการ “ใช้ก่อนออม” ที่สุดท้ายมักไม่ค่อยเหลือออม มาเป็นการ “ออมก่อนใช้” เท่านั้นชีวิตเราก็จะง่ายขึ้น



# ขยายเวลาการยื่นขอกู้เงิน ผ่านเคาน์เตอร์บริการ

เป็นเวลา 08.30 - 13.00 น และอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกเวลา 14.30 น. ของวันที่ยื่นกู้

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เปิดบริการให้สมาชิกและสมาชิกสมทบยื่นขอกู้เงินสามัญผ่านเคาน์เตอร์บริการ โดยกำหนดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยื่นขอกู้เงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในเวลาไม่เกิน 13.00 น. ของวันที่ยื่นขอกู้นั้น สหกรณ์เห็นว่าสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือสมาชิกส่วนกลางที่ติดภารกิจช่วงเช้า และมีความจำเป็นต้องใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ ได้ยื่นขอกู้เงินเกินเวลา 11.00น. ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ในวันนั้น สหกรณ์จึงเห็นควรขยายเวลายื่นกู้ผ่านเคาน์เตอร์บริการ เป็นเวลา 08.30 - 13.00 น. และอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป



## สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ มอบคอมพิวเตอร์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับหนังสือจากหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์ที่ครบอายุการใช้งานของสอ.ปม. แต่ยังสามารถใช้งานได้ ให้กับหน่วยงานที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู่ โดยสหกรณ์ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง โดยมีหน่วยงานที่รับมอบดังนี้ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่, สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จ.อุบลราชธานี, สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล จ.ราชบุรี ,สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จ.ตรัง



อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่



สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล จ.ราชบุรี



สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จ.อุบลราชธานี



สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จ.ตรัง

# ผลการดำเนินงาน

รายการ	31 กรกฎาคม 2559	30 มิถุนายน 2559
จำนวนสมาชิก	13,195	13,186
จำนวนสมาชิกสมทบ	16,813	16,764
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>16,460,042,791.83</b>	<b>16,557,646,303.26</b>
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	361,280,249.03	145,494,280.38
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น	1,358,048,696.01	1,368,959,427.87
เงินลงทุนระยะสั้น	641,434,000.00	891,183,401.40
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงิน-สมาชิก	145,310,889.75	143,575,659.77
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงิน-สมาชิกสมทบ	59,334,886.75	57,037,122.75
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงิน-สามัญ-สมาชิก	6,797,158,986.91	6,801,771,731.99
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเงิน-สามัญ-สมาชิกสมทบ	62,066,150.87	71,083,188.30
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพิเศษ-สมาชิก	951,812,826.36	953,010,475.46
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ	1,100,000.00	0.00
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพิเศษเงินรับฝากค้ำประกัน-สมาชิกสมทบ	48,487,426.46	48,668,389.29
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	177,488,509.50	209,930,540.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	7,174.27	7,174.27
เงินลงทุนระยะยาว	5,778,524,004.09	5,788,156,538.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	4,911,570.04	5,264,963.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	72,585,094.72	72,993,754.55
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	301,717.99	319,046.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	190,609.08	190,609.08
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>10,110,397,752.67</b>	<b>10,302,225,433.08</b>
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	2,526,000,000.00	2,777,000,000.00
<b>เงินรับฝากจากสมาชิก</b>	<b>5,257,530,967.00</b>	<b>5,234,999,355.78</b>
- เงินรับฝากออมทรัพย์	555,884,293.83	559,354,908.33
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ	3,508,733,740.68	3,485,301,881.56
- เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	824,982,992.56	826,073,302.13
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์	262,147,795.52	260,614,584.31
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	102,893,789.23	100,769,324.27
- เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์	2,888,355.18	2,885,355.18
<b>เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ)</b>	<b>2,248,157,921.02</b>	<b>2,214,107,533.31</b>
- เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)	159,638,120.63	163,332,881.24
- เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)	2,017,283,975.12	1,980,676,472.74
- เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)	51,518,241.22	51,031,414.64
- เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)	19,717,584.05	19,066,764.69
- เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	29,719,183.74	28,133,990.83
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,383,551.91	23,378,424.16
หนี้สินไม่หมุนเวียน	24,606,129.00	24,606,129.00
<b>ทุนของสหกรณ์</b>	<b>6,349,645,039.16</b>	<b>6,255,420,870.18</b>
ทุนเรือนหุ้น	5,188,133,350.00	5,140,051,010.00
ทุนสำรอง	487,408,361.77	487,408,361.77
ทุนสะสม	115,000,890.79	115,328,203.39
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	341,069,759.03	350,451,694.47
กำไรสุทธิ	218,032,677.57	162,181,600.55
<b>รายได้</b>	<b>426,807,337.23</b>	<b>345,989,777.19</b>
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	281,954,121.53	241,508,460.31
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	27,670,459.01	23,245,330.13
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	95,909,671.79	76,801,478.20
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	18,248,367.95	1,506,023.60
รายได้ที่มีใบดอกเบี้ย	3,024,716.95	2,928,484.95
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>208,774,659.66</b>	<b>183,808,176.64</b>
ดอกเบี้ยจ่าย	172,805,233.12	152,754,197.12
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	35,969,426.54	31,053,979.52
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>218,032,677.57</b>	<b>162,181,600.55</b>

# อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559)	ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์สินทรัพย์	3.25
ออมทรัพย์เอนกประสงค์	3.25
ออมทรัพย์พิเศษ	3.50
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	4.00
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	4.25
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559)	ร้อยละ/ปี
ฉุกเฉิน	5.90
สามัญทั่วไป	5.90
สามัญเพื่อการศึกษา	4.50
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ	4.50
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	4.50
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน	4.50
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	4.50
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ	4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	4.50
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว	5.90
เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน	5.00
เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน	5.90
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1	5.55
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2	5.80
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว	4.95
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494	4.95
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559)	ร้อยละ/ปี
เงินกู้พิเศษสินเชื่อระยะสั้น (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก)	3.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อระยะสั้น (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก)	4.50
เงินกู้พิเศษสินเชื่อระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3	5.55

## อัปเดตข้อมูลสมาชิก

ด้วยข้อมูลของสมาชิกบางท่าน ยังไม่เป็นปัจจุบัน บางท่านย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์มือถือ หรือปรับอัตราเงินเดือนใหม่ สหกรณ์จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โปรดแจ้งให้สหกรณ์ทราบ สหกรณ์จะได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิก ให้เป็นปัจจุบัน โดยสมาชิกสามารถแจ้งรายละเอียดได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. Fax : 0-2579 - 9774
2. Callcenter : 0-2579 – 7070
3. Email : forestcoop@gmail.com

และสำหรับการกู้เงิน หากเงินเดือนของท่านได้ปรับเงินเดือนแล้ว กรุณาแนบคำสั่งเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และไม่ลืมที่จะตรวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้

- เขียนลายมือชื่อของตัวเองด้วยตัวบรรจง
- ตรวจสอบลายเซ็นในสำเนาบัตรประชาชน/และช่องค้ำประกันให้ตรงกัน
- ตรวจสอบวันหมดอายุสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการที่แนบมาหมดอายุหรือไม่
- ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ขูดลบข้อความในสัญญาโดยเด็ดขาด

# สอ.ปม.และสอ.กรมชลประทาน ร่วมกันปลูกป่า

## โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่บ้านคลองตาแก้ว อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 - 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. และว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ทำพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันปลูกป่า ทั้งกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายธนโรจน์ โพธิสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน บ้านคลองตาแก้ว อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้คืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

# มอบกระเช้าวันเกิดท่านถนอม เปรมรัศมิ์ ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด



เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบกระเช้าอายุพรวันเกิดครบรอบ 96 ปี ณ บ้านของท่านถนอม เปรมรัศมิ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ จนถึงวันนี้ สหกรณ์ของเรา ได้เติบโตแผ่กิ่งก้านหยั่งรากลึกอย่างมั่นคง เป็นดั่งป่าใหญ่ หล่อหลอมใจให้เป็นหนึ่งเดียว สู่เส้นทางแห่งความพอเพียง ร่วมกันของมวลสมาชิก



ทางสหกรณ์จึงมีบทกลอนอายุพรวันเกิดมาฝากท่านคะ

*ทุกขยามยามดีเวียนผันผ่านมาอีกครั้ง และท่านยังดูแข็งแรงและสดใส  
ขอให้มีความสุขทั้งกายใจ สิ่งใหม่ ๆ สิ่งดี ๆ จงเข้ามา*

## พิธีลงนามสัญญาจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด



ตามแผนการการจัดหารายได้ประจำปี 2559 กำหนดให้สหกรณ์ฯ ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลประมาณ 700 ล้านบาท โดยคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี และให้จัดหาบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อ 19 พ.ค. 59 อนุมัติให้สหกรณ์ฯ ทำสัญญาจ้าง บลจ.ธนาคารกรุงไทย บลจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บลจ.ธนาคารกสิกรไทย บริหารจัดการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล กำหนดวงเงินกองทุนแต่ละ 250 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยจัดให้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสามแห่งในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ



คุณสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการดำเนินการ (เรียงจากซ้าย) คุณชวรินทร์ดา หาญรัตนกุล บลจ.กรุงไทย คุณเกษมศร ชัยวันเพ็ญ บลจ. กสิกรไทย และ คุณสมิทธิ์ พนมยงค์ บลจ.ไทยพาณิชย์ คุณโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ สอ.ปม.

# สมาชิกสมทบรายแรก กู้พิเศษวงแหวนเพชร



นางสาวปวีศา มหาตไทย

**ป**องขวัญชิ้นใหญ่ ที่ใครๆ ก็อยากได้ แต่จะมีของขวัญชิ้นไหนที่พิเศษมากไปกว่านี้ หากไม่ใช่ “บ้านในฝัน” เพราะบ้าน คือ รากฐานสำคัญของชีวิต ที่สามารถเติมเต็มความอบอุ่นและรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัว ได้อย่างไม่รู้จัก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ช่วยสานฝันของคนนี้ให้เป็นจริงได้ ด้วยโครงการเงินกู้พิเศษ สินเชื่อวงแหวนเพชร ผ่อน 0 % นาน 6 เดือน โครงการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

นางสาวปวีศา มหาตไทย สมาชิกสมทบ เลขที่ 500052 พนักงานราชการ สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สาวสวยหน้าหวานคนนี้ เธอออกกับทางทีมงาน ด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ว่า “**วิทราบข่าวมาจากวารสารของสหกรณ์ฯ หลังจากที่สหกรณ์ได้มีประกาศเงินกู้สินเชื่อกว้างวงแหวนเพชรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ ปลอดดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เห็นเป็นโครงการที่ดีมาก จึงไม่รอช้า รีบทำเรื่องกู้สินเชื่อกว้างวงแหวนเพชรทันที**”

เราจึงคำถามเกี่ยวกับความประทับใจครั้งแรก กับการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ “**วีเป็นสมาชิกสมทบ ไม่เคยทำการกู้ นี่เป็นครั้งแรกของการกู้เงินกับสหกรณ์ ทีแรกก็คิดเหมือนกันคะว่าขั้นตอนการกู้จะยากไหมนะแต่พอได้มากู้จริง ๆ ก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดไว้ เจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อให้ความรู้และใส่ใจในรายละเอียดดีคะ รวดเร็วมาก บ้านหลังนี้วีเคยเช่าอยู่มาก่อน การเดินทางสะดวก อยู่แถวๆตอนเมือง พอดีเจ้าของต้องการขาย วิลัยมองสหกรณ์ที่แรกคะ เพราะสหกรณ์ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าที่ธนาคาร แถมยังมีเงินเฉลี่ยคืนให้อีกด้วย อยากรขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ นะคะ ที่มีโครงการดี ๆ เพื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ เข้าใจถึงใจของคนต้องการมีบ้านคะ”**

ทุกความต้องการเรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย เป็นจริงได้ด้วยเงินกู้สินเชื่อกว้างวงแหวนเพชร ปลอดดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

เพราะบ้าน คือ ปัจจัยสำคัญของชีวิตที่ทุกคนปรารถนา แต่สิ่งสำคัญคือการอยู่อาศัยกับบ้านในฝัน ได้อย่างมีความสุข ขอเพียงเราซื้อตามกำลังความสามารถที่สมดุลกับชีวิต อาจไม่ต้องใหญ่โตมาก แต่เป็นบ้านที่สามารถทำให้เรามีความสุขได้ ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตแล้ว



นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ มอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกสมทบ



## เคล็ดลับเลือกซื้อบ้าน

1. เริ่มต้นวางแผนด้วยการถามใจที่ชอบ ว่าเราชอบสไตล์ไหน เพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อบ้านได้ตรงกับไลฟ์สไตล์ความชอบมากที่สุด เช่น คนที่ชอบความเงียบสงบ และไม่วุ่นวายนัก ก็อาจมองหาแถวชานเมือง สำหรับคนรุ่นใหม่ ชอบการใช้ชีวิตในเมือง ก็น่าจะเหมาะกับคอนโดมิเนียม ซึ่งหากรู้ความต้องการแล้ว จะสามารถกำหนดเป้าหมายการซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

2. มองหาทำเลที่ใช้ โดยพิจารณาให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ เช่น หากชอบความสะดวกสบายในการเดินทางก็อาจเลือกบ้านที่อยู่ทำเลใจกลางเมือง หรือใกล้รถไฟฟ้า หากชอบบรรยากาศส่วนตัวอาจเลือกแถวชานเมือง และอย่าลืมศึกษาข้อมูลและรายละเอียดโครงการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ

3. การเช็คงบประมาณ ข้อนี้สำคัญมาก เพราะงบประมาณของแต่ละคนไม่เท่ากัน หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะซื้อที่อยู่อาศัยในราคาเท่าไรดีถึงจะสมดุลกับงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว สูตรสำเร็จของการซื้อบ้านนั้น ไม่มีสูตรตายตัว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนจะซื้อบ้าน คือ ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ เพราะการกู้เงินซื้อบ้าน ถือเป็นภาระหนี้ในระยะยาว



# ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมให้บริการแก่สมาชิก



พิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยนายสิทธิชัย อึ้งกาทรณ์ และนายสุนทร บุญสาย

ช่วงมอบของรางวัลจูงใจจากให้แก่สมาชิกผู้โชคดี

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วกับศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ชั้น 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งได้จัดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายสิทธิชัย อึ้งกาทรณ์ เป็นประธานในพิธีและตัดริบบิ้น เปิดศูนย์ประสานงานฯ ร่วมกับนายสุนทร บุญสาย ที่ปรึกษาโครงการฯ

โดยศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสมาชิกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงาน การประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยนายสิทธิชัย อึ้งกาทรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ โลฟ ไบรทเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มานานกว่า 12 ปี ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ ทำหน้าที่ประสานงานกับบริษัทประกันที่เป็นพันธมิตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในด้านการทำประกันอย่างมืออาชีพและครบวงจร อีกทั้ง ศูนย์ประสานงานฯ นี้ยังก่อตั้งด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัทประกันรวมถึงอัตราเบี้ยประกันพิเศษที่ต่ำกว่าในท้องตลาด

สำหรับพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่สมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ ช่วงบรรยายสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคณะผู้บริหารจากบริษัทประกันที่เข้าร่วม, การจับรางวัลจูงใจให้แก่สมาชิกผู้โชคดีโดยมีรางวัลใหญ่เป็นโทรศัพท์ iPhone รุ่น SE กว่า 10 เครื่อง นอกจากนั้นยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของไอตีก และ อั้งอั้ง จาก The Voice Thailand Season 3 ซึ่งปิดท้ายความสนุกแบบเต็มอิ่มด้วยมินิคอนเสิร์ต จาก ทน ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

นอกจากนี้ ทางศูนย์ประสานงานฯยังได้เฉลิมฉลองพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วงเปิดให้บริการสมาชิกที่มาสมัคร ทำประกันกับศูนย์ประสานงานฯภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็นโปรโมชันสำหรับการทำประกัน 2 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

## ประกันรถยนต์

- เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครประกันภัยรถยนต์ประเภท 2, 2+, 3 และ 3+ จำนวน 5 คัน รับอีก 1 กรมธรรม์ฟรี
- ราคาพ.ร.บ. รถยนต์พิเศษสำหรับสมาชิกเพียง 525 บาท จากราคาปกติ 645.21 บาท

## ประกันชีวิต

- สมัครเบี้ยประกัน 25,000 บาท ต่อปีขึ้นไป รับฟรีตัวเครื่องมินิ ไปกลับทุกที่ทั่วไทย
- สมัครเบี้ยประกัน 50,000 บาทต่อปีขึ้นไป รับทันทีโทรศัพท์ iPhone รุ่น SE 16 GB จำนวน 1 เครื่อง

# ประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกทุกท่านแล้ว.....



นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ นายสิทธิณิกฤณ์ บุญสาย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน การประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



ช่วงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยคณะผู้บริหารจากบริษัทประกันที่เป็น พันมิตร



นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ



คณะผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดี



คณะผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ร่วมแสดงความยินดี



ผู้บริหารจากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี



คณะผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ร่วมแสดงความยินดี



พิธีคอนเสิร์ตโดย กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัยเพื่อสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมให้บริการแก่สมาชิกทุกท่าน แล้ว ณ ชั้น 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือติดต่อ Call Center : 02-191-9988 และ Line : @thaiictinsurance เพื่อปรึกษาหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งยังสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆได้ที่ Facebook : Thai ICT Insurance หรือ Instagram : thaiictinsurance



ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัย  
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์  
ชั้น 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด



# ร่วมแสดงความยินดี สอ.กรมชลประทาน จำกัด ครบรอบ 35 ปี



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด โดยนายวิจิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการคนที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน



**วารสารสหกรณ์ป่าไม้**

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900  
www.025798899.com โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 208/47  
ไปรษณีย์จตุจักร